

Số: 11 Ngày
26/3/2018

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Bản tin hàng tuần
Ra ngày thứ hai

VĂN BẢN MỚI

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập sẽ bị phạt tiền lên đến 100 triệu đồng.
- Doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên.
- Người được giám sát, giáo dục tại xã, phường, thị trấn được phép vắng mặt tại nơi cư trú không quá 30 ngày/lần.
- Đảm bảo 100% các hộ gia đình được sử dụng truyền hình số mặt đất vào năm 2020.
- Các trường phải công bố đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 10 ngày.
- Điểm mới về tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2018.
- Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ phải được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ ít nhất 200 giờ/năm.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

- Những loại hình lễ hội nào không được phép tổ chức?
- Những quy định đối với các tổ chức, cá nhân, khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội?
- Những quy định đối với các hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội?
- Việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội được quy định như thế nào?

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP SẼ BỊ PHẠT TIỀN LÊN ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng và tối đa 100 triệu đồng đối với tổ chức. Đây là nội dung được Chính phủ quy định tại Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Cụ thể, về lĩnh vực kế toán: mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định; tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; chứng từ chi tiền không ký theo từng liên sẽ bị phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng; lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký; ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền; chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký; chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ; không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Về công tác báo cáo, cá nhân, tổ chức có các hành vi: nộp báo cáo

tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định; công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng. Trường hợp công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định; nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính; nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định; công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Trường hợp không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không công khai báo cáo tài chính theo quy định; giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm

hình sự thì mức phạt tiền lên đến 40 - 50 triệu đồng.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt khác như: tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán trong thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng; tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán trong thời gian từ 01 tháng đến 12 tháng; đình chỉ việc tổ chức cập nhật kiến thức trong thời gian từ 01 tháng đến 03 tháng; tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018 và thay thế Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ.

2. DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP PHẢI CÓ VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 10 TỶ ĐỒNG TRỞ LÊN

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định: hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hàng hóa không được kinh doanh theo phương thức đa cấp bao gồm: thuốc; trang thiết bị y tế; các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản); thuốc bảo vệ thực vật; hóa

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và các loại hóa chất nguy hiểm; sản phẩm nội dung thông tin số.

Tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện: là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên; thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định; ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam theo quy định; có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định; có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc,

khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực mà không được gia hạn; doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi thì doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp. Khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Bộ Công Thương, niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công bố trên trang chủ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; hoàn thành các nghĩa vụ theo quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/5/2018 và thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ.

3. NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM SÁT, GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐƯỢC PHÉP VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ KHÔNG QUÁ 30 NGÀY/LẦN

Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự quy định: khi áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người được giám sát, giáo dục được phép vắng mặt tại nơi cư trú, nếu có lý do chính đáng và phải thực hiện khai báo tạm vắng. Việc vắng mặt tại nơi cư trú có thể được thực hiện nhiều lần nhưng mỗi lần không quá 30 ngày và tổng thời gian vắng mặt không được vượt quá 1/3 thời gian áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự phải đảm bảo mục tiêu phục hồi cho người được giám sát, giáo dục; nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho người được giám sát, giáo dục; phòng ngừa tái phạm; tôn trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám sát, giáo dục; nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám sát, giáo dục; bảo đảm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, độ tuổi, giới tính, nhu cầu cá nhân và vì lợi ích tốt nhất của người được giám sát, giáo dục; tôn trọng và bảo vệ bí mật cá nhân của người được giám sát, giáo dục; bảo đảm sự tham gia của gia đình, nhà trường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào việc thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục.

Thời hạn giám sát, giáo dục được tính từ ngày người được giám

sát, giáo dục có mặt tại trụ sở UBND cấp xã để nghe thông báo về việc thi hành biện pháp giám sát, giáo dục.

Người trực tiếp giám sát, giáo dục được hưởng kinh phí hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ. Mức hỗ trợ một tháng tối thiểu là 25% mức lương cơ sở đối với mỗi người được giám sát, giáo dục. Căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể quyết định mức hỗ trợ cao hơn.

Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động trong quá trình thực hiện các biện pháp giám sát, giáo dục bao gồm: lập hồ sơ ban đầu; lập và quản lý hồ sơ thi hành biện pháp giám sát, giáo dục; làm thủ tục đề nghị chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn; hỗ trợ người trực tiếp giám sát, giáo dục thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các cuộc họp về triển khai thi hành biện pháp giám sát, giáo dục và các chi phí cần thiết khác.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2018.

4. ĐẢM BẢO 100% CÁC HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT VÀO NĂM 2020

Ngày 14/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 310/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Theo đó, năm 2018, các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất có trách nhiệm phủ sóng truyền hình số mặt đất tại các địa bàn đã được phủ sóng bởi các trạm phát sóng chính truyền hình tương tự mặt đất (trạm có công suất lớn, có vùng phủ sóng rộng, đặt tại thành phố/thị xã trung tâm của tỉnh hoặc tại các điểm cao) tại địa bàn các tỉnh thuộc nhóm III, gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang để chuyển tải các kênh Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương.

Tại các địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đang được phủ sóng bởi các trạm phát lại truyền hình tương tự mặt đất, nếu việc sử dụng dịch vụ truyền hình số mặt đất không hiệu quả thì chuyển sang sử dụng dịch vụ truyền hình số qua vệ tinh, UBND các tỉnh, thành phố quyết định địa bàn cụ thể sử dụng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất hoặc dịch vụ truyền hình số qua vệ tinh để truyền dẫn, phát sóng kênh Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương.

Trong khi chưa thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, Đài

Truyền hình Việt Nam giao cho 01 đơn vị trực thuộc Đài thực hiện việc truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương đối với các địa phương có yêu cầu, tại địa bàn chưa có dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất của các doanh nghiệp, trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ về tài chính.

Đến năm 2020, phải đảm bảo được 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình bằng các phương thức khác nhau gồm truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình qua

vệ tinh, truyền hình qua Internet; phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tới 70% dân cư. Các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất có trách nhiệm phủ sóng truyền hình số mặt đất tại các địa bàn được phủ sóng bởi các trạm phát sóng chính truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm IV để chuyển tải các kênh Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/3/2018.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

5. CÁC TRƯỜNG PHẢI CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG VÀ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KHI THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ÍT NHẤT 10 NGÀY

Ngày 1/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với các trường đại học, học viện; các trường cao đẳng, trường trung cấp tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên; các sở giáo dục và đào tạo

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Các thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận thì được xét tuyển thẳng vào học các ngành học tương ứng trình độ đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm theo quy định của từng trường.

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế, nếu có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp, đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của pháp luật thì được tuyển thẳng vào trường để học ngành, nghề phù hợp với nghề đã đạt giải theo quy định của từng trường.

Các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, đề án tuyển sinh của các đợt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Công thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 10 ngày.

Trước ngày 01 của các tháng 3, 5, 7, 8, 9, 11 các trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và danh sách thí sinh nhập học của các đợt tuyển sinh lên trang thông tin điện tử của trường và Công thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2018; Bãi bỏ Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. ĐIỂM MỚI VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Ngày 10/3/2018 Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 24/2018/TT-BQP về sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh

vào trường trong Quân đội và Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP với một số quy định mới như sau:

Việc xét tuyển căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh. Gồm: tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân (các trường có quy định bài thi/môn thi chính, bài thi/môn thi chính nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); các trường xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ.

Các ngành Bác sĩ quân y tại Học viện Quân y; Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự; Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự được tuyển ít nhất 02 thí sinh nữ.

Công dân đã hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi được tham gia dự tuyển vào các trường quân đội; Học viện Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 2, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa, Tăng - Thiết giáp tuyển sinh cả khối A00 và A01; Trường Sĩ quan Không

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

quân thực hiện một điểm chuẩn chung cho thí sinh trong cả nước; Ngành Quan hệ quốc tế về quốc phòng và ngành ngoại ngữ của Học viện Khoa học quân sự thực hiện một điểm chuẩn chung cho cùng đối tượng thí sinh nam hoặc nữ trong cả nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2018.

7. CẢNH SÁT CỨU NẠN, CỨU HỘ PHẢI ĐƯỢC BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ ÍT NHẤT 200 GIỜ/NĂM

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Nội dung bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ gồm: kiến thức pháp luật về cứu nạn, cứu hộ; Công tác quản lý nhà nước về cứu

nạn, cứu hộ; Phương pháp, biện pháp kỹ thuật, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ đối với các tình huống cụ thể.

Theo đó, hàng năm, lãnh đạo cấp phòng trong lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ trong 200 giờ; 300 giờ với chỉ huy Đội Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ và 400 giờ đối với tổ trưởng, tổ phó và tổ viên Tổ Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ.

Cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra các điều kiện về cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, thời gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra định kỳ sẽ được báo trước 03 ngày làm việc cho đối tượng được kiểm tra; trường hợp kiểm tra đột xuất, phải thông báo rõ lý do kiểm tra.

Thông tư 08/2018/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2018.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO TRỢ, CỨU TRỢ XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương vào dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới

Theo đó, các cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em là 50.000.000 đồng. Trong đó, phạt tiền từ 3.000.000

Số 11 ngày 26/3/2018 trang 8/11

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với đối tượng bảo trợ xã hội ...

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa hình ảnh của trẻ em vào sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực, kinh dị.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong số các hành vi sau: Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự

đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em; Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế để thực hiện hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác; Lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi.

Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Ngoài các hình thức xử phạt trên, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, giảng dạy đã bị phá hoại; Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng, thiết bị lắp đặt trái phép; Buộc tiêu hủy các vật phẩm có chứa hình ảnh, thông tin cá nhân của người khuyết tật; Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe trẻ em; Buộc tiêu hủy

*sản phẩm văn hóa, thông tin, truyền
thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực,*

*kinh dị; Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do vi phạm hành chính.*

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: *Những loại hình lễ hội nào không được phép tổ chức?*

*** Trả lời:** Khoản 3, điều 4, chương I, Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định những lễ hội sau đây không được phép tổ chức:

1. Lễ hội có nội dung kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác bao gồm những hoạt động trong đó có thể hiện cảnh trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam, cụ thể: Mô tả cảnh đâm chém, đâm đá, đánh đập tàn bạo; Mô tả cảnh rừng rợn, kinh dị; Mô tả cảnh thỏa mãn, khoái trá của kẻ gây tội ác; Mô tả các hành động tội ác khác.

2. Lễ hội có tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan làm mê hoặc người khác, trái với tự nhiên, gây tác động xấu về nhận thức, bao gồm: Cúng khấn trừ tà ma, chữa bệnh bằng phù phép; Lên đồng phán truyền, xem bói, xin xăm, xóc thẻ, truyền bá sấm trạng, phù chú, cầu lợi cho mình gây hại cho người khác bằng cách yểm bùa; Các hình thức mê tín dị đoan khác.

2. Hỏi: *Những quy định đối với các tổ chức, cá nhân, khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội?*

*** Trả lời:** Những quy định đối với các tổ chức, cá nhân, khi tổ chức hoặc tham gia lễ hội được quy định tại Điều 8, chương II, Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội như sau:

1. Thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban Tổ chức lễ hội; tiên công đức, tiền lễ, tiền giọt dầu đặt đúng nơi quy định của Ban Tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích; không ném, thả tiền xuống giếng, ao hồ, cài tiền lên tay tượng, tay phật và thực hiện các hành vi phản cảm khác.

2. Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

3. Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; không nói tục, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội.

4. Bảo đảm trật tự, an ninh khi tham dự lễ hội.

5. Thực hiện quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường.

6. Thắp hương, đốt vàng mã theo quy định của Ban Tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích.

7. Không đốt tiền hương chêngh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội; thực hiện nghiêm Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định xử

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

3. Hỏi: *Những quy định đối với các hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội?*

*** Trả lời:** Việc tổ chức các hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội được quy định cụ thể tại Điều 9, chương II, Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội như sau:

1. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng quán, nhà hàng, khách sạn, bến bãi phục vụ người tham gia lễ hội đảm bảo không lấn chiếm khuôn viên di tích, thuận tiện, không cản trở giao thông trong khu vực lễ hội theo quy định của pháp luật.

2. Niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá; không bày bán các đồ chơi có tính bạo lực, thịt tươi sống, thịt động vật hoang dã theo quy định của pháp luật.

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đảm bảo các điều kiện về kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm nội quy của Ban Tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích.

4. Không bán vé, thu tiền lễ hội. Trong khu vực di tích, lễ hội nếu có tổ chức các trò chơi, trò diễn, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày thì được bán vé cho hoạt động dịch vụ đó theo quy định của pháp luật.

4. Hỏi: *Việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội được quy định như thế nào?*

*** Trả lời:** Việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội được quy định cụ thể tại Điều 12, chương II, Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội như sau:

1. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong lễ hội thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ phát huy giá trị di tích và các quy định pháp luật khác về thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

2. Cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội theo quy định của pháp luật.